

<b>ชื่อเรื่องวิจัย</b>	รายงานผลการใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<b>ผู้จัดทำ</b>	นายปัญญากิจ มณีโชติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### บทคัดย่อ

การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 33 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของชุดการสอน การทดสอบค่าที และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า

1. ชุดการสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.74/82.95

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการสอน  
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 พัฒนาการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเสด็จมัทธา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32